



ที่ ศธ 0506(2)/ว 562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400

9 พฤษภาคม 2550

เรื่อง คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน

ตามที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกจะต้อง เป็นผู้ที่มีความรู้ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ที่เปิดสอน รายละเอียดตามที่ปรากฏในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ในแต่ละ ระดับการศึกษา นั้น

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่าหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนได้เสนอไปให้สำนักงาน ฯ พิจารณาให้การรับทราบ/รับรองหลักสูตร มีอาจารย์ ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนตามหลักสูตรในแต่ละระดับเป็นผู้ที่มีความรู้จากต่างประเทศที่คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ (ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และคณะกรรมการเกี่ยวกับคุณสมบัติ (ในคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) ได้เคยพิจารณาและมีมติไว้แล้วว่าเป็นคุณสมบัติที่เทียบได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ได้พิจารณาเรื่องคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแล้วมีมติว่า คุณสมบัติจากต่างประเทศทุกระดับการศึกษาที่คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ และคณะกรรมการเกี่ยวกับคุณสมบัติได้เคยวินิจฉัยไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้บังคับหรือกำกับ ในขณะนั้นว่าเป็นอย่างไรก็ดีให้เป็นเช่นนั้น กรณีคุณสมบัติต่างประเทศใดถ้าได้วินิจฉัยแล้วว่าไม่เทียบเท่า คุณสมบัติระดับอุดมศึกษาในระดับใดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของไทยที่ใช้บังคับในขณะนั้น ผู้ได้รับ คุณสมบัติดังกล่าวขาดคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรระดับปริญญาโท และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาเอก แต่อาจใช้คุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรได้ ได้แก่ ตำแหน่งทางวิชาการ อาทิ ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอแจ้งมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้น และขอเรียนเพิ่มเติมว่าในระหว่างการพิจารณารับรองหลักสูตร หากพบว่าหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีคุณวุฒิจากต่างประเทศตามที่คณะอนุกรรมการ ฯ ทั้ง 2 ชุด ดังกล่าวข้างต้นได้เคยมีมติแล้วว่าเทียบได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของไทยที่ใช้บังคับในขณะนั้น) ผู้ได้รับคุณวุฒิดังกล่าวขาดคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เว้นแต่จะมีตำแหน่งทางวิชาการตามที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฯ กำหนด ดังนั้นหากอาจารย์ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรพิจารณาทบทวนจัดหาอาจารย์ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแต่ละระดับเป็นกรณีไป

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณาจัดอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนให้มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฯ สถาบันอุดมศึกษาควรขอให้อาจารย์ผู้มีวุฒิต่างประเทศดำเนินการเพื่อขอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศพิจารณาคุณวุฒิเป็นราย ๆ ไปก่อนการเปิดดำเนินการหลักสูตรใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากรณีได้เปิดสอนก่อนที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสูตรแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้วย และขอเรียนเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องการจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลการเทียบคุณวุฒิซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2550 นี้ ในระหว่างนี้สถาบันอุดมศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิต่าง ๆ ได้จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) จิรณี ตันติรัตน์วงศ์

(นางสาวจิรณี ตันติรัตน์วงศ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

โทรศัพท์ 0-2610-5380 - 2

โทรสาร 0-2354-5481, 0-2354-5530